

An Giang: Hiệu quả mô hình hay về truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội

02:09 03/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Mô hình “Ngày hội truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” tại huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã thu hút rất nhiều người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.



Ra quân thực hiện “Ngày hội truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”.

Chợ Mới là huyện đông dân nhất tỉnh An Giang, với 307.627 người. Những năm qua, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) từng bước hoàn thiện, hướng tới mở rộng phạm vi bao phủ, tạo cơ hội cho người dân tham gia, thụ hưởng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, quyền và lợi ích chính đáng. Trong đó, huyện thực hiện mô hình “Ngày hội truyền thông chính sách BHXH, BHYT” từ năm 2022 đến nay.

Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Chợ Mới Lê Ngọc Lam cho biết: “Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, BHXH huyện Chợ Mới tăng cường tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; phối hợp các

ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, thị trấn vận động truyền thông. Trong đó, có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả và đổi mới trong công tác truyền thông, tác động tích cực trong công tác vận động, phát triển người tham gia, góp phần tăng diện bao phủ BHXH, BHYT theo lộ trình; nhất là các chỉ tiêu về BHYT trong nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao”.

Với chủ đề “BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân”, hưởng ứng “Ngày hội ra quân tháng BHXH và truyền thông chuyển đổi số”, UBND huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức “Truyền thông tháng vận động triển khai BHXH toàn dân” và tăng cường truyền thông, vận động đảo hạn BHYT. Các đợt vận động ra quân ngày hội truyền thông đã phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, nâng cao nhận thức về lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH, BHYT của người lao động, đơn vị sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân tự giác, chủ động tham gia BHXH, BHYT.

Phát huy tính sáng tạo của việc thực hiện mô hình “Ngày hội truyền thông chính sách BHXH, BHYT”, từ đầu năm 2023 đến nay, BHXH huyện Chợ Mới khai thác sử dụng hiệu quả các phần mềm công nghệ thông tin để phục vụ công tác thống kê, báo cáo và sàng lọc các nguồn tiềm năng. Hằng tháng, yêu cầu nghiệp vụ so sánh nhóm đối tượng tham gia và chia sẻ các dữ liệu đến hạn đóng, nguồn tiềm năng cần vận động (có địa chỉ theo từng nhân viên thu, xã, khóm, ấp).

Qua đó, kịp thời thông báo đến cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp để chỉ đạo, phát triển tập trung đúng nguồn, đúng người và phân công tổ chức bằng kế hoạch, chỉ tiêu giao rõ người, rõ việc đến tận khóm, ấp, nhân viên thu. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng thể các đợt ra quân truyền thông diện rộng, duy trì tỷ lệ đảo hạn cho người tham gia cao nhất tỉnh, chiếm 81,54%.

Đến tháng 6/2023, các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đạt kết quả: Có 7.899/8.454 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 93,44% kế hoạch BHXH tỉnh giao; 264.869/270.125 người tham gia BHYT, đạt 99,05% kế hoạch được giao; độ bao phủ chiếm 90,12% dân số, đạt 99,72% chỉ tiêu. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.414/3.676 người, đạt 65,67% kế hoạch được giao.

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Chợ Mới xác định, việc tăng cường thông tin và đánh giá tiến độ thực hiện độ bao phủ đến ban chỉ đạo huyện, xã và đặc biệt là hệ thống tổ chức dịch vụ thu là việc rất quan trọng. Có thể giúp cả hệ thống nhìn nhận được vị trí của từng đơn vị, tổ chức thực hiện đến đâu để có những chỉ đạo, xử lý kịp thời. Mặt khác, phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyên truyền cao điểm tại hội nghị báo cáo viên các điểm mới về chính sách BHXH,

BHYT khi lương cơ sở tăng, hoặc khi chính sách BHXH, BHYT có thay đổi... nên làm tăng hiệu ứng chính sách.

Để duy trì tỷ lệ đáo hạn, huyện phát huy sức mạnh của “cánh tay nối dài” là các tổ chức dịch vụ thu, bằng các đợt phát động ra quân truyền thông diện rộng. BHXH huyện định kỳ vận động cao điểm vào các ngày 15, 20, 25 hàng tháng. Trước ngày ra quân, lọc dữ liệu người tham gia đến hạn đóng, tổ chức truyền thông, thông tin mức đóng, quyền lợi hưởng và địa chỉ, số điện thoại của từng điểm thu. Trong ngày ra quân bố trí điểm truyền thông, phổ biến chính sách; tổ chức lưu động gia hạn thẻ và cấp đổi thẻ, cài đặt ứng dụng VssID ngay trong ngày.

Sau ngày ra quân, đánh giá ưu/khuyết điểm và rút kinh nghiệm. Nhờ tổ chức tốt ra quân và tăng cường tuyên truyền, đã vận động được 4.888 người tham gia BHYT. Riêng các đợt ra quân tập trung tháng 6/2023 đã có 4.050 người tham gia BHYT, 168 người tham gia BHXH tự nguyện.

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Chợ Mới: Việc duy trì ra quân theo ngày hội truyền thông tạo hiệu ứng lan tỏa trong cả hệ thống chính trị, đơn đốc nhắc nhở duy trì đáo hạn BHYT và tạo thói quen, nhắc nhở người dân khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT có tập trung định kỳ từ ngày 15, 20, 25 tại các điểm thu BHXH, BHYT, gian hàng an sinh, trạm y tế xã, văn phòng ấp, tổ tự quản, hộ gia đình... Từ đó, đảm bảo duy trì tỷ lệ đáo hạn tham gia BHYT trên 80% và tổ chức triển khai rà soát lập danh sách người chưa tham gia, để tiếp tục vận động tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT.

Thông qua ngày hội truyền thông, còn tập huấn thêm cho nhân viên thu, các thành viên Ban Nhân dân ấp nắm vững các kiến thức về BHXH, BHYT; nâng cao thao tác nghiệp vụ thu, phát hành sổ BHXH, thẻ BHYT. Đây là mô hình hiệu quả, có thể áp dụng rộng rãi, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT phát triển theo lộ trình.

Gia Linh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/an-giang-hieu-qua-mo-hinh-hay-ve-truyen-thong-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi>